

Cầu Trung Quốc bị sập hàng loạt vì nạn tham ô?

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Bảy, 25 Tháng 8 Năm 2012 21:19

Công nghệ y&#u kém và quá t&#i là nguyên nhân gây tai nạn s&#p cầu và l&# đ&#ng hàng loạt t&#i Trung Quốc



Đây là l&#n th&# 6 n&#i trong m&#t năm, cầu Trung Quốc bị s&#p sau khi đ&#c hoàn t&#t (AFP)

M&#i khánh thành đ&#c 9 tháng, cây cầu dài 15,5 km trên xa lộ vành đai Cáp Nhĩ Tân bị gãy đổ làm nhi&#u xe t&#i r&#i 30 th&#c xu&#ng m&#t đ&#t, khi&#n 3 ng&#i chết và 5 ng&#i bị th&#ng.

Cầu Trung Quốc bị sập hàng loạt vì nạn tham ô?

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Bảy, 25 Tháng 8 Năm 2012 21:19

Bên cầu thi công hời nhân mạng, tại nạn này đã gây phẫn nộ công bình trong công luận tại Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng một năm, 6 cây cầu tại Trung Quốc với chi phí hàng trăm triệu, đã bị sập vài tháng sau khi được hoàn tất.

Công nghệ yếu kém và quá tải là nguyên nhân gây tại nạn sập cầu và làm đổ hàng loạt tại Trung Quốc.

Trên đây là nạn nhân của Cầu quan an toàn xây dựng Trung Quốc sau khi chi cầu dài nhất miền bắc Trung Quốc bị gãy vào sáng sớm hôm nay. Một đoàn cầu 3,5 cây sập nghiêng qua một bên trong đó có khoảng 100 mét bị rơi xuống đất kéo theo 4 xe tải rơi tan nát.

Theo truyền thông Trung Quốc, cây cầu giao thông chi phí này mang tên Minh Đường Than, nằm trên xa lộ bắc quanh thành phố Cáp Nhĩ Tân, bắc ngang sông Tùng Hoa dài hơn 15 cây số. Do công ty Đường sắt quốc gia xây dựng và hoàn thành hồi tháng 11 năm ngoái.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc thông tin là một đoàn cầu 100 mét bị sập khi có 4 xe tải chở y bên trên. Tại nạn làm 2 người chết tại chỗ, người thi ba tử nạn không lâu sau đó và năm người khác đang được cứu chữa tại bệnh viện.

Phát ngôn viên Cơ quan kiểm soát an toàn lao động, Hoàng Ngọc thạc nhận: « cầu mới xây mà sập như vậy là chuyện có vẻ đáng sợ ».

Tại nạn sập cầu tại Trung Quốc xảy ra vài ngày sau khi một đoàn xa lộ Hà Nội mới được hoàn thành nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã bị sập làm mất cách khó hiểu sau một cơn mưa to.

Không rõ phần đông các công trình xây dựng đường xá và cầu cống tại Việt Nam do các hãng thầu nào đảm trách. Nhưng tại Trung Quốc thì tình hình có vẻ rất bi quan.

Tân Hoa Xã cho biết chỉ trong vòng một năm mà đã xảy ra 6 vụ sập cầu thông tin như Minh

Cứu Trung Quốc bị sụp hàng loạt vì nạn tham ô?

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Bảy, 25 Tháng 8 Năm 2012 21:19

Dòng Than Cáp Nhĩ Tân, trong đó có hai vệt ở Hàng Châu và Bắc Kinh. Truy cập thông Trung Quốc nêu hai nguyên nhân chính là « yều kém vệt kệt thuệt xây dựng và quá tệt ».

Cùng lúc vệt tin cứu sụp, cũng tệt ở Cáp Nhĩ Tân, mệt chiệt tàu hệt a bệt tại nạn gây thệt ng tích cho 24 ngệt i. Năm ngoái, tệt Ôn Châu, hai tàu cao tệt đệt ng nhau làm 40 ngệt i chết. Kệt quệt điệt u tra phát hiệt n có nạn tham ô, móc ngoiệt làm giệt m chết tệt ng công trình xây dựng, mệt tệt nạn đã bệt rệt trong mệt i ngành nhệt t là trong lãnh vệt c đệt u thệt u xây dựng công cệt ng mà kệt chệt u hệt u quệt là ngệt i dân bình thệt ng.

Theo AFP, hàng ngàn dân mệt ng xã hệt i đã phệt n nhệt sụp bệt t bình cệt a hệt trên mệt ng Tân lẵng vi bác (Sina Weibo) : Hãy tệt ng tệt ng, quan chệt c nhà nệt c bệt tít bệt n phệt n năm ngân sách, thì các hệt thệt u phệt i làm sao cho có iệt i, nệt u không ăn chệt n trên vệt t liệt u ? ».

Quy mô tham ô tệt ở Trung Quốc đã đệt c nhệt ng ngệt i lãnh đệt o cao nhệt t nhệt Thệt tệt ng Ôn Gia Bệt o cệt nh báo mà hệt quệt sau cùng là đệt đệt a n đệt nh cệt a chệt đệt .

Nhệt ng theo giáo sệt Tôn Lệt p Bình, phân khoa xã hệt i, đệt i hệt c Bắc Kinh, thì tham nhệt ng đã đệt c khoét sâu vào thân thệt Trung Quốc.

Xã hệt i Trung Quốc đang bệt tệt bệt n rệt ng rú phá hệt i và điệt u này minh hệt a cho thái đệt vô tâm và đệt i trá cệt a chính phệt .

Mệt i đây, khi Bắc Kinh bệt ngệt p lệt t làm chết tệt 24 ngệt i dân, 7 phóng viên cệt a tuệt n báo Nam Phệt ng đã làm mệt t bài phóng sệt dài 8 trang, phệt ng vệt n gia đệtnh các nạn nhân. Tuy nhiên bài báo đã bệt kiệt m duyệt t . Tên tuệt i cệt a 24 nạn nhân thệt ng dân bệt thay thệt bệt ng tên cệt a 5 cán bệt đệt vinh danh « công lao » nhà nệt c.

Theo các nhệt chệt ng thì vệt lệt i tệt tệt thệt đô Trung Quốc vào giệt a tháng 7 vệt a qua bệt t nguệt n tệt hai nguyên nhân : thệt nhệt t là hệt thệt ng cệt ng rặtnh thoát nệt c đã bệt tệt liệt tệt năm 2004 nhệt ng nhà nệt c chệt tệt p trung hàng chệt c tệt đô la xây cệt sệt Thệt Vệt n hệt i.

Câu Trung Quốc bị sắp hàng loạt vì nạn tham ô ?

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Bảy, 25 Tháng 8 Năm 2012 21:19

Thứ hai là trong khi mà giá làm nác dâng lên, hàng trăm nác Tß Kinh Quan đã xß lũ bắt chấp hßu quß dßi hßng nßn. Đßn bằng video đã bị rút xuống khỏi mạng Sina Weibo. Ban tuyên hußn đßng Cßng sßn Trung Quốc ra lßnh phải hßy bỏ những phóng sß bị xem là « tiêu cßc » đßche mặt công luận.